

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Trước thềm Hội nghị gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/02/2019, Liên đoàn Lao động Quận 1 cung cấp đến các CĐCS và CNVCLĐ một số nội dung tuyên truyền xoay quanh sự kiện chính trị này:

1. Lý do Mỹ và Triều Tiên chọn Việt Nam là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lần thứ hai:

Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia trên thế giới có mối quan hệ hữu nghị và tin cậy với cả Mỹ và Triều Tiên. Vì thế, Việt Nam được nhìn nhận là quốc gia có thể đóng vai trò hòa giải tin cậy vì hòa bình và hợp tác trong một thế giới toàn cầu hóa, hội nhập ngày càng sâu rộng. Việt Nam hoàn toàn có khả năng đảm bảo mọi mặt, trước hết là đảm bảo an ninh và hậu cần cho một cuộc gặp quan trọng, có ý nghĩa quốc tế rất lớn như cuộc gặp gỡ lần này, với kinh nghiệm tổ chức và đăng cai các sự kiện quốc tế trước đây.

Việt Nam được đánh giá là đất nước an toàn, thân thiện, đang phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, tăng cường hợp tác quốc tế và có uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

2. Đoàn viên Công đoàn, người lao động Thành phố làm gì trước sự kiện này:

Đoàn viên Công đoàn, người lao động Thành phố cần nhận thấy việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, cũng như tổ chức các sự kiện mang tầm vóc quốc tế trước đây của Việt Nam là một niềm tự hào, cơ hội lớn để hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh của Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Đây chính là dịp để Việt Nam có điều kiện phát triển kinh tế, du lịch, nâng tầm ảnh hưởng về mọi mặt trên trường quốc tế.

Mỗi đoàn viên Công đoàn, người lao động cần nắm rõ ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị, vì lợi ích quốc gia, uy tín của đất nước, cần đề cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, môi trường, các dự án... nhằm tạo cơ gây bất ổn, tạo hình ảnh thiếu tích cực của ta với bạn bè thế giới; tích cực xây dựng một thành phố năng động, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, an toàn, sạch đẹp góp phần cùng cả nước tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.